



ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จากรายเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์

ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ ได้มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา ศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) โดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจกับบุคลากรในการพัฒนาความรู้และทักษะของตนเองอย่าง ต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงเห็นสมควรประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงาน ส่วนงาน) จากรายเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์ ดังนี้

๑. ประเภททุน

การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ พนักงาน มหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ที่ได้รับอนุญาตให้ศึกษาต่อ ตามที่จ่ายจริงปีการศึกษาละไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาทต่อคน สำหรับปริญญาตรี และ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคน สำหรับปริญญาโท รวมเงินสนับสนุนของผู้ขอทุกราย จำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาทต่อปีการศึกษา (เว้นแต่คณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ จะพิจารณาขยาย วงเงินให้เป็นกรณีพิเศษ)

๒. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุน

๒.๑ คณะเศรษฐศาสตร์ จะขออนุมัติให้จ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย และ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ที่มีระยะเวลาการ ปฏิบัติงานอย่างน้อย ๒ ปี และได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยหรือคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ให้ไปศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสาขาที่ตรงกับสายงานและความต้องการของคณะเศรษฐศาสตร์ แต่ไม่ได้รับเงินทุนสนับสนุน จากแหล่งทุนอื่น เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้เรียก เก็บเป็นจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีการศึกษาละ ๖,๐๐๐ บาท และรวมตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๒๔,๐๐๐ บาท

สำหรับปริญญาตรี และ ปริญญาโท รวมตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท สำหรับปริญญาโท ต่อผู้ได้รับอนุมัติสนับสนุนทุนหนึ่งคน

๒.๒ ผู้ขอรับทุนจะต้องทำหนังสือเสนอขอคืนมติคณะเศรษฐศาสตร์ ประธานคณะกรรมการประจำคณะ กรรมการบริหารประจำคณะฯ โดยมีเอกสารแนบดังนี้ คือ สำเนาหนังสืออนุญาตให้ลาไปศึกษาต่อของ คณะเศรษฐศาสตร์ หรือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติตาม เงื่อนไขของประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการใช้ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

๒.๓ สำหรับผู้ที่เคยได้รับการสนับสนุนทุนประเภทนี้มาแล้ว จะไม่มีสิทธิขอรับการสนับสนุนอีก ยกเว้นให้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแรกที่ได้รับทุนไปแล้ว เป็นระยะเวลามากกว่า ๓ ปีขึ้นไป กรณีที่คณะฯ ต้องการและ เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษาให้ตรงกับสายงาน

๓. กำหนดระยะเวลาการขอรับทุน

ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๐ พฤษภาคม ของภาคการศึกษาที่ ๑

ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๐ ตุลาคม ของภาคการศึกษาที่ ๒

๔. คณะกรรมการบริหารประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มีอำนาจในการพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงเงินที่ จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงาน ส่วนงาน) ในระหว่างปีได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการจ่ายเงินงบประมาณรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์ ในทางที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงาน ส่วนงาน) อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔



(ดร. พิชิต ลีอักษรธรรม)
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์